

# Ang Islam ba ay isang relihiyon ng katamtaman at kaginhawahan?

Ang relihiyon ay pangunahing dumating upang magaanang ang mga tao mula sa maraming mga paghihigpit na ipinapataw nila sa kanilang sarili. Sa panahon ng kahirapan bago ang Islam, halimbawa, lumaganap ang mga masamang gawi tulad ng pagpatay sa mga batang babae, pag-aalis ng ilang uri ng pagkain para sa mga babae, at pag-aalis ng mana sa mga babae, bukod pa sa pagkain ng mga patay na hayop, pakikiapid, pag-inom ng alak, at pagkuha ng yaman ng mga ulila, at usura.

Isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao ay lumalayo sa relihiyon at bumabalik sa agham lamang ay ang mga kontradiksyon sa ilang mga relihiyosong konsepto sa ilang mga lipunan. Kaya't ang isa sa mga pangunahing katangian na nagtutulak sa mga tao na lumapit sa tamang relihiyon ay ang katamtaman at balanseng kalikasan nito. Ito ay malinaw na makikita sa Islam.

Ang problema sa iba pang mga relihiyon, na nagmula sa paglihis mula sa tamang relihiyon:

Sobrang espiritwal, na nag-uudyok sa kanilang mga tagasunod na maging monghe at lumayo sa lipunan.

Sobrang materyalistik.

Ito ang nagdulot sa maraming tao na lumayo sa relihiyon sa maraming mga lipunan at sa mga naunang sekta.

Bukod dito, marami sa iba pang mga lipunan ang may maraming mga batas, gawi, at maling mga gawain na iniuugnay sa relihiyon bilang dahilan upang pilitin ang mga tao na sundin ang mga ito, na nagbago ng kanilang landas mula sa tamang direksyon at sa likas na konsepto ng relihiyon. Dahil dito, maraming tao ang nawalan ng kakayahan na makilala ang tunay na konsepto ng relihiyon na tumutugon sa likas na pangangailangan ng tao, na hindi pinagtatalunan, mula sa mga gawaing pansarili at tradisyon na minana mula sa mga lipunan, na nagdulot ng pangangailangan na palitan ang relihiyon ng modernong agham.

Ang tamang relihiyon ay dumating upang magaanang ang mga tao at alisin ang

kanilang mga paghihirap, at upang itakda ang mga batas na naglalayong magbigay ng kaginhawahan sa mga tao.

"...At huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Katotohanang si Allah ay Maawain sa inyo." [199]. (An-Nisa:29).

"...at huwag ninyong itapon ang inyong mga sarili sa kapahamakan; at gumawa kayo ng mabuti. Katotohanang si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan." [200]. (Al-Baqara:195).

"...at Kanyang ipinahihintulot sa kanila ang mga mabubuting bagay at ipinagbabawal sa kanila ang mga masasamang bagay. At Kanyang inaalís ang kanilang mga pasanin at mga bigkis na nakagapos sa kanila..."[201]. (Al-A'raf:157).

Sinabi ng Propeta (SAW):

"Pagaangin ninyo at huwag pahirapan, at magbigay ng magandang balita at huwag magtaboy." [202]. (Sahih Al-Bukhari).

Isinalaysay ang kuwento ng tatlong lalaki na nag-uusap-usap, sinabi ng isa: "Ako'y nagdarasal ng buong gabi", sinabi ng pangalawa: "Ako'y nag-aayuno sa buong taon at hindi nag-aayuno", sinabi ng pangatlo: "Ako'y umiwas sa mga babae at hindi magpapakasal kailanman". Dumating ang Sugo ng Allah (SAW) at sinabi:

"Kayo ba ang nagsabing ganito at ganyan? Katotohanang ako ang pinakabanal at pinakatakot sa Allah sa inyo, ngunit ako'y nag-aayuno at nag-aayuno, nagdarasal at natutulog, at nagpapakasal sa mga babae. Ang sinumang umayaw sa aking Sunnah ay hindi kabilang sa akin." [203]. (Sahih Al-Bukhari).

Pinayuhan ng Propeta (SAW) si Abdullah ibn Amr nang marinig niya na siya'y nagdarasal buong gabi, nag-aayuno buong taon, at nagtatapos ng Quran gabi-gabi, sinabi niya:

"Huwag mong gawin iyan, magdasal at matulog, mag-ayuno at kumain.

Katotohanang ang iyong katawan ay may karapatan sa iyo, ang iyong mga mata ay may karapatan sa iyo, ang iyong mga bisita ay may karapatan sa iyo, at ang iyong asawa ay may karapatan sa iyo." [204]. (Sahih Al-Bukhari).

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/81/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/81/>

Saturday 18th of January 2025 03:11:08 PM